



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่ ๖๐๒ /๒๕๖๔)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย (Research Program)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๔

ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ และนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research Transformation) โดยมีการมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเนื่อง (Research programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยและโอกาสของนักวิจัยให้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และสาขาวิชา จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินโครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย (Research Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๙๑/๒๕๖๔) เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยในลักษณะโปรแกรมวิจัย (Research Program) ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และได้นำเสนอการส่งมอบผลลัพธ์สำคัญ (OKRs) ต่อฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัย โครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย (Research Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย (Research Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๔ จำนวน ๑๐ โครงการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์มนตรีชัย ดวงจินดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีแนบท้ายประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๐๖ / ๒๕๖๔)

ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย (Research Program)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๔

ลำดับ	ชื่อโปรแกรมวิจัย	ชื่อหัวหน้าโปรแกรมวิจัย	ส่วนงาน
๑	การปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในกลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19	รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ นนทพจน์	คณะสหวิทยาการ
๒	การสังเคราะห์อนาคตจินตนาโนด้วยสารสกัดธรรมชาติ สำหรับการพัฒนาวัสดุในทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติยาพร พงษ์ประเทศ	คณะสหวิทยาการ
๓	การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	อาจารย์วรานนท์ มั่นคง	คณะแพทยศาสตร์
๔	การศึกษาปฏิกิริยาของโฮสต์ต่อไวรัสก่อโรคติดเชื้อที่มีเยื่อเป็นพาหะ ไวรัสก่อมะเร็ง และกลไกการยับยั้งไวรัสด้วยสารสกัดสมุนไพร	ศาสตราจารย์แจ่มใส เพียรทอง	คณะแพทยศาสตร์
๕	การศึกษาวินิจฉัยด้านคลินิกในโรคหนังแข็ง	ศาสตราจารย์ชิงชิง พูเจริญ	คณะแพทยศาสตร์
๖	ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง	รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ	คณะแพทยศาสตร์
๗	การพัฒนาระบบบริการโรคลมชักแบบครบวงจร	ศาสตราจารย์สมศักดิ์ เทียมเก่า	คณะแพทยศาสตร์
๘	การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตไบโอไฮโดรเจนและมีเทนจากวัสดุฐานชีวภาพ	ศาสตราจารย์อสิศรา เรืองแสง	คณะเทคโนโลยี
๙	การวิจัยและพัฒนาตำรับยาไทยสำหรับการรักษาและป้องกันการเกิดกลุ่มโรคความจำเสื่อมและโรคซึมเศร้า	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ มนทกานตริรัตน์	คณะเภสัชศาสตร์
๑๐	นวัตกรรมของการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ	รองศาสตราจารย์นฤมล ลีลาคุณวัฒน์	บัณฑิตวิทยาลัย